

Học đọc bài học đi sau một năm ra tù

Tác Giả: Ngác Lan/Ngái Viát
Thứ Ba, 22 Tháng 5 Năm 2012 06:33

Chuyên của một người tù làm lại cuộc đời

Tù chung thân duy nhất ở Calif. được phóng thích năm 2011

WESTMINSTER (NV) - Tùng Nguyễn trở lại nhật báo Người Việt lần thứ hai đúng một năm sau ngày được ra tù. Trở về tỉnh nhà. Cũng về quê nhà. Ngập ngừng và âu lo nhiều hơn.

Từng mang bản án 25 năm đày đọa chung thân vì tội giết người cướp đi 1, Tùng được Thượng Đác Jerry Brown ký lệnh thả ngay lập tức sau 18 năm thi hành án.

Người viết từng thấy được Tùng những giọt nước mắt của sự xúc động, và niềm sung sướng, hạnh phúc vô bờ của người về quê thoát khỏi án chung thân sau 18 năm trong lồng đáu tiên Tùng tìm đến với báo Người Việt để kể lại câu chuyện của mình, nhớ một số đồng nghiệp, chia sẻ và cũng là gửi lên một bài học cho những người đang bị giam trên con đường như Tùng đã từng qua,

Lần này trở lại, một năm sau khi hít thở không khí của quê do, Tùng có sự già dặn hơn, ánh nhìn một người hơn, và nhiều tình cảm dài buông trôi theo tâm trạng.

Cuộc trò chuyện giữa phóng viên Người Việt và Tùng Nguyễn, tù chung thân duy nhất được thượng đác bang California ký lệnh thả sớm trong năm 2011, một lần nữa mở ra nhiều vấn đề xã hội rất đáng lưu tâm.



Tùng Nguyễn, tù chung thân duy nhất được phóng thích năm 2011, “Một

Học đọc bài học đi sau một năm ra tù

Tác Giả: Ngác Lan/Ngái Viát
Thứ Ba, 22 Tháng 5 Năm 2012 06:33

năm ra tù, tôi học đọc bài học đi. (Hình: Dân Huánh/Ngái Viát)

Cám nhán vá cuác sáng bên ngoài nhà tù

▢ **Ngác Lan (NV):** Cám giác án thá hai đán vá i Nhát báo Ngái Viát cáa Tùng là gì?

Tùng Nguyán: Em cám tháy mình có bài học đi, và chám vái đi. Trong vòng một năm mái bị tá đi làm, hiáu làm ra đáng tián các khánh thá nào. Cá đi tìm việc làm mà mình muán nháng hoàn cán háa mình không cho phép mình có việc làm đó. Nó cũng nhá một số thá thách, rất khó khăn nháng ván phái táp tác thôi. Nháng cho đán ngày hôm nay, em cũng cám tháy mình rất là may mắn.

NV: Ngày hôm qua là đúng một năm ngày Tùng đi cá tha?

Tùng Nguyán: Ngày hôm qua là ngày mà tâm hán em rất là không bình tháng. Ngày hôm qua là ngày em đác thá vá, cũng là ngày em gây ra cái án mạng. Nguyên cá ngày em cá nghĩ tái ngái nán nhân cáa em. Em không nghĩ nhiáu đán ngày em đác cá tha, mà em nghĩ nhiáu hán vá ngày em làm tái. Ngá dáy con ngái mình tháy náng ná trong lòng. Nguyên cá ngày cám giác đó cá theo em hoài. Rất cuác thì em cũng ngái, ngái, ngái, cho ngái “relax” một chút rái thì mái chuyán cũng đi.

Hôm nay khi thác đáy có cám tháy “better” hán một chút nháng nó lái làm em nghĩ đán ngày em đi “hái đáng.” Wow, ngày đó ngái ta thá em ra nhá thá nào, ngái ta nói làm sao. Em cám tháy rất là may mắn. Một năm rái!

NV: Sau một năm sống đi sống thát bên ngoài nhà tù, Tùng cảm thấy như thế nào?

Tùng Nguyán: Nói thì khó nghe thiát nháng mà thát tình là đáu óc khó khăn nhiáu hán trong tù. Trong tù thì thoái mái hán, ăn ngá rái thác đáy thôi. á ngoài đây náu không có việc làm thì

Học để có bài học để sau một năm ra tù

Tác Giả: Ngác Lan/Ngái Viãt
Thứ Ba, 22 Tháng 5 Năm 2012 06:33

không có income, không có income thì không giúp đỡ được cho bản thân và gia đình, rồi nó tở ra nhiều sự khó chịu, làm cho mình nghĩ bậy bạ. Nên chuyện “nguyên quán được người cũ” là điều ưu tú đáng. Điều ưu tú là làm sao mình phải đi để đi ra khỏi đi tù mình. Nhiều người bị ra tù không kiếm được việc làm, không ai muốn nên chỉ còn cách đi người cũ để người cũ. Do đó mình phải tìm kiếm và cần người lên.



Tùng Nguyễn (trái) và bà Luz, người có con trai bị giết chết cách đây 8 năm (không phải là nhân viên trong văn án của Tùng Nguyễn) gặp gỡ và tìm kiếm sự công minh thông qua nạn nhân đau khổ của thân nhân mất nhân phẩm và hình phạt mà người tù phải chịu, trong một chương trình do tổ chức Human Right Watch tổ chức. (Hình: Tung Nguyen Facebook)

NV: Lúc mới ra tù, Tùng cảm thấy sợ hãi khi tiếp xúc với công nhân, với những người xung quanh, có cảm giác ngập, sợ hãi như thế... Bây giờ thì sao?

Tùng Nguyễn: Bây giờ không còn nhiều nữa. Tất cả em thấy những gì xảy ra cho em lúc em mới ra tù là do chính em tạo ra hết chứ không phải do môi trường những người bên ngoài làm như vậy, nên tất cả nó cũng giúp em cảm thấy hơn một chút.

Chỉ có cái làm cho em cảm thấy mình mắc cảm giác thì là em không còn dám háo hức đi kiếm việc làm khác nữa vì “background, history” của em khi nhìn em muốn làm điều gì xin việc là em nói “no” nên rồi nên gì em yên phận với công việc làm của mình. Em không muốn tự mình “set up” mình rồi đi xin chỗ này chỗ kia. Điều tốt và đúng là không chỗ trong việc làm mình bắt buộc mà cứ xin đi làm thì nguy hiểm cũng bắt buộc luôn, tất cả vì tình trạng của mình là như vậy.

▢ **Những điều đã làm được**

Học đọc bài học đầu tiên sau một năm ra tù

Tác Giả: Ngọc Lan/Ngái Việt
Thứ Ba, 22 Tháng 5 Năm 2012 06:33

NV: Một năm qua, Tùng đã làm được những điều gì?

Tùng Nguyễn: Em được một số đài TV mời lên nói chuyện. Tất đó nhiều người biết đến em. Có người gọi em là thành viên, khuyến khích em. Có những cha mẹ có con đang ở tù cũng gọi cho em hỏi về tình trạng của con họ.

Em tham gia vào nhóm Human Right Watch giúp cho thông qua luật được có sự đóng góp hình phạt chung thân không ngày ra và những người đã trở thành niên giam giữ em lúc ở tù. Rồi em đi tham dự những “victim groups,” tham gia nói chuyện, giúp hàn gắn vết thương, nỗi đau của nạn nhân, cũng như nói lên những thay đổi trong cuộc đời của người tù sau khi ra mà họ gây ra... Em tham gia với người Mẹ nhiều hơn.

Những hoạt động đó còn quá mới mẻ với công đồng Việt Nam. Công đồng Việt Nam chưa biết đến việc giúp đỡ những thứ nào cho thân nhân của các nạn nhân, cho cha mẹ có con cái ở tù, và cho luôn có những người mới ra tù.

Em muốn giúp đỡ, muốn làm những việc tốt cho công đồng Việt Nam nhưng em giam giữ rầy rà mà chúng có gì rớt vào thì cũng chịu thôi. Em tham gia cùng công đồng Mẹ, với những kinh nghiệm có được, đến lúc nào đó, em sẽ mang những điều đó làm trong công đồng mình.

NV: Nhìn lại, Tùng thấy những điều mà mình có, mình làm được nhiều hơn hay không được những điều gì?

Tùng Nguyễn: Em có người bạn luôn nói với em rằng làm gì làm được bao nhiêu hay cho nhiều mà không làm được bao nhiêu. Em có nhiều kế hoạch, nhiều dự tính, và em luôn nghĩ là ai cũng sẽ giúp em. Nhưng những lúc đến em đã nói với chị, em đã học được bài học đầu tiên.

Em biết ai cũng có cuộc sống, ai cũng có sự bận rộn khó khăn, ai cũng muốn giúp em nhưng họ không có khả năng thì thôi. Em hiểu được điều đó và em phải đi tìm những phương tiện, đi tìm kiếm ai nào giúp cho em tốt nên điều mà cần của em. Có thể nó chỉ mất 5, 6 năm hay 10 năm nhưng nó cũng là con đường để em đi đến đó, chỉ em không tự biết.

Học đọc bài học đầu tiên sau một năm ra tù

Tác Giả: Ngọc Lan/Ngái Việt
Thứ Ba, 22 Tháng 5 Năm 2012 06:33

NV: *Lên đầu Tùng đầu đây, báo Ngọcái Việt đã có một bài viết kể về câu chuyện của Tùng, có rất nhiều thứ để gißngßi bày tỏ sự quan tâm, đồng viên và hỗ trợ giúp đỡ Tùng. Những thứ đó có tác động nào với Tùng?*

Tùng Nguyễn: Em rất cảm ơn những người hißu và thông cảm cho em. Em đi ra đầu em gặp người ta, em chào. Có người cũng người nhßn ra em. Em không có mặt cả. Em cảm ơn cho những người đó, không ai khi đi hay khinh thường em, nếu có em không biết.

Em hy vọng trong tương lai những gì em làm sẽ là bằng chứng cho những gì em nói thì đó là cách tốt nhất em chia sẻ với những người đó. Em không muốn mọi người nghĩ em nói nhiều hơn làm.

Nhißu chuyện em làm không phải là cho chính em nữa mà là em cảm ơn cho những gì đã xảy ra trong cuộc đời của em. Nó cũng có một phần nào của người nhân nhân của em trong đó. Nếu em làm cho em không nó không có cân bằng. Đó là lý do vì sao nhiều lúc em đi làm về em rất mệt những em phải đi cái này em đi cái kia. Em vẫn đi mà không biết tại sao mình có năng lượng đi. Đó là ơn trên cho em thôi.

Nhißu người hỗ trợ giúp đỡ tình bạn của những em không nhận, bởi em có công việc làm mà.

Tâm tư của cha mẹ và nỗi lòng của người tù

NV: *Qua những đầu mà các bậc cha mẹ có con tù lâu tâm sự với Tùng, Tùng nghĩ gì?*

Tùng Nguyễn: Đầu những thứ là tình cha mẹ thường con không có gì ngăn cản đầu. Những người gißngßi em chỉ muốn biết cùng thì con hãy sống như thế nào, chỉ hãy không có nghĩ đến những luật pháp làm việc như thế nào, rồi họ có chuyện gì thì tương lai con mình sẽ ra làm sao. Họ chỉ nghĩ là làm như thế nào để cho con họ bớt khổ đau trong hiện tại. Những người hy vọng câu trả lời của em giúp cho họ bớt lo lắng đi, tại vì họ đã báo cáo cảm thấy em có thể trả lời cho họ câu hỏi mà họ muốn biết những mà nhiều khi câu hỏi không có đầy đủ và nó không đúng để

Học đọc bài học đầu tiên sau một năm ra tù

Tên: Nguyễn Văn Lan/Nguyễn Văn Việt
Số: 7913; Ba, 22 Tháng 5 Năm 2012 06:33

cho em trở lại.

Nhiều người chỉ muốn “problem stops right away” mà họ quên tiếp tục lại của con họ như thế nào, đặc biệt có nhiều cha mẹ có con vạ a tù, vạ a mẹ lãnh án. Vì sự đau đớn là con mình lãnh án chung thân hay ba, bốn năm chỉ cần năm nó đau quá, nên họ chỉ muốn làm như thế nào để xong án, để con họ được ra lại. Giống như mình té xuống nước, tay mình vịn được cái nào thì mình vịn cái đó. Vì lo tập trung vào chuyện đó nhiều quá mà họ quên là hoàn cảnh, cuộc sống của con họ trong tù thì bây giờ cho được ngày nó ra theo như bản án của ông tòa cho nó sẽ như thế nào.

Cha mẹ chỉ tập trung vào nỗi đau khổ của chính mình, lo đi xong án, mà quên được con trong tù, nó vạ a mẹ lãnh án chung thân, cuộc đời nó, đau óc nó bị chết tiếp tục rồi, nên nó cần người thân gần gũi như thế chia sẻ những tâm sự với nó, giúp nó tiếp tục với cuộc sống tiếp tục lại của nó. Là được con đó yêu thương, nó thì sao. Hay nó chịu không nổi thì nó lại không quan tâm gì nữa, nó trở nên phá phách trong tù, không có hạnh phúc gì trong tù thì sao...

Em hiểu tình cha mẹ tiếp tục con không ai ngăn cản được, nhưng em muốn là họ nên nghĩ được chuyển an ủi quan tâm được được con trở về cái đã.

NV: Kinh nghiệm của người tiếp tục qua hết những tâm trạng đó, từng nghĩ người tù cần gì nhất trong thời gian tù?

Tùng Nguyễn: Em hiểu theo quan niệm của người Việt Nam thì sự nhọc nhằn và niềm đau có con bị tù thì nhiều khi làm cho cha mẹ không có vẻ ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ của mọi người, thì vì sự mệt mỏi khi đi hay đánh giá mình không biết để ý con để cho con tù. Cha mẹ họ nghĩ về đời sống đó nhiều quá mà quên đi mình còn có bản phận lo cho người con của mình nó đang tù, đang phạm pháp nhiều lắm, nhưng cuộc sống trong tù thì rất là nguy hiểm mà nó không có ai bên cạnh ngoài gia đình của nó. Nếu gia đình chỉ không để ý được nó thì làm cho cuộc sống nó khó khăn. Em sẽ không có cuộc sống ngày hôm nay nếu như cha mẹ em không có bên cạnh em. Chắc hiểu em nói không?

Em hy vọng những người mẹ đó của cha mẹ cũng tiếp tục bớt đi. Đó cũng là lý do vì sao em muốn tiếp tục cái nhóm cho những cha mẹ có con cái bị tù hay có con cái đi vô họ nghĩ đó cho họ nghĩ cùng với nhau, họ có cùng hoàn cảnh nên có cùng sự chia sẻ, tâm sự, ... Em hy vọng em làm

Học để c bài học để i sau m t năm ra tù

Tác Giả: Ng c Lan/Ng i Vi t
Thứ Ba, 22 Tháng 5 Năm 2012 06:33

để c đi u đó cho c ng để ng ng i Vi t c a mình, gi ng nh c a ng i M . B i nó t t cho tinh th n m i ng i, h giúp để c cho để a con đang tù và c cho nh ng để a con còn i.